



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสทิง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  
ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามประกาศเทศบาลตำบลศรีสทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสทิง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยเทศบาลตำบลศรีสทิง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสทิง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๑ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร	หมายเหตุ
๑	นางสาวเยาวลักษณ์ กลางพนม	๐๑	

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและเป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างหรือหากได้รับการจ้างไปแล้วก็จะถูกพิจารณาให้เลิกจ้าง

เพื่อให้การสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง **ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวเจ้าป่า ตำบลสทิง อำเภอสทิง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.**

๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้